

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: /CV-UBND

Cẩm Tân, ngày 23 tháng 7 năm 2024

V/v tăng cường tuyên truyền
phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm
lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua
không gian mạng

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể cấp xã;
- Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh Cẩm Tân;
- Các thôn trên địa bàn xã.

Thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có nhiều diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, đặc biệt là lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Các đối tượng thường tập trung vào một số nhóm thủ đoạn như: (01) tuyển cộng tác viên online, làm việc tại nhà có thu nhập cao, làm nhiệm vụ online (xem video, tương tác mạng xã hội, chốt đơn hàng, đánh văn bản,...) hưởng hoa hồng; (02) giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án thông báo liên quan đến hành vi phạm tội cần nộp phí, chuyển tiền trong tài khoản để phục vụ xác minh và chứng minh vô tội; (03) nâng cấp, kích hoạt Vneid, định danh điện tử, bổ sung thông tin trên cổng dịch vụ công để yêu cầu cung cấp mã OTP, thông tin cá nhân (số CCCD, ngày tháng năm sinh, ...), chuyển phí hỗ trợ nâng cấp, kích hoạt định danh điện tử nhằm chiếm đoạt toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng; (04) cài đặt ứng dụng của Cơ quan nhà nước giả mạo (Chính phủ, Cơ quan thuế, Công an,...) nhằm chiếm quyền kiểm soát điện thoại, từ đó chiếm đoạt toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng; (05) giả danh người thân thông qua hack tài khoản mạng xã hội để vay mượn tiền, nhờ thanh toán hộ đơn hàng, kêu gọi đầu tư sinh lời. Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng một số thủ đoạn khác như: lừa đảo trúng thưởng, tặng quà có giá trị cao; lừa đảo vay vốn có lãi suất ưu đãi, giải ngân nhanh; lừa đảo kết bạn, hẹn hò qua mạng để mời chào đầu tư, vay mượn tiền, lấy danh nghĩa tặng quà từ nước ngoài rồi yêu cầu thanh toán phí hải quan để nhận quà; giả danh cán bộ nhà mạng di động yêu cầu cung cấp mã OTP nếu không sẽ khóa sim;...

Để nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn toàn xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể cấp xã và các thôn

Thường xuyên cập nhật, tuyên truyền, cảnh báo rộng rãi tới tất cả cán bộ, viên chức, người lao động và toàn thể Nhân dân trên địa bàn về phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói chung và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua gian mạng nói riêng.

Tuyên truyền cho người dân biết cách thức xử lý khi gặp phải tình huống thực tế, như: Khi nhận cuộc gọi, tin nhắn có nội dung bất thường cần bình tĩnh, tra cứu thêm thông tin; không kích vào đường link lạ; không chuyển tiền hoặc thực hiện các yêu cầu khác của đối tượng; ghi âm lại cuộc gọi làm bằng chứng và trình báo với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết. Đồng thời cần cảnh giác trong việc mở, sử dụng, quản lý tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân; không thực hiện hành vi mua bán, trao đổi, cho tặng, cho mượn, cho thuê tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân; không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ trên không gian mạng; nói không với mọi lời đề nghị “cho thuê” hoặc “bán” tài khoản ngân hàng để hưởng lợi ích cá nhân. Trong trường hợp bị mất giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng, cần nhanh chóng trình báo cho cơ quan chức năng để làm lại giấy tờ và thông báo cho ngân hàng để khoá thẻ.

Riêng đối với các thôn cần tập trung tuyên truyền đến các đối tượng là người già, hộ neo đơn, hộ cư trú độc lập tại các khu vực xa trung tâm, xa khu dân cư, các trường hợp chưa thông thạo về công nghệ thông tin, khu vực có trình độ dân trí thấp... nội dung tuyên truyền phải ngắn gọn, dễ hiểu và đặc biệt phải có hình thức thông tin kịp thời khi phát hiện các sự việc nghi vấn liên quan lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

2. Công an xã

Tuyên truyền, phổ biến các phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, các thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến từng thôn, khu dân cư, từng hộ gia đình. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện và các thôn thường xuyên tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau để tiếp cận được với đông đảo quần chúng Nhân dân.

Cử cán bộ có chuyên môn phối hợp với các Chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn để hướng dẫn nhân viên ngân hàng, tín dụng nhận biết cách thức và các phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản để cảnh báo cho người dân khi đến giao dịch chuyển tiền hoặc mở tài khoản ngân hàng.

Tổ chức cao điểm tấn công trấn áp tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

3. Bộ phận Văn hóa, Phát thanh

Phối hợp với lực lượng Công an để biên tập, xây dựng các phóng sự phản ánh tình hình thực tế liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; kịp thời đưa tin về các phương thức, thủ đoạn tội phạm mới đến đông đảo các tập lớp nhân dân trên địa bàn. Tăng thời lượng, tần suất thông tin, tuyên truyền rộng rãi các thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân trên địa bàn xã nắm được, nâng cao cảnh giác và chủ động phòng ngừa; đảm bảo ít nhất 02 lần/tuần có nội dung phát thanh về tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

4. Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh Cẩm Tân

- Tổ chức các hình thức tuyên truyền, cảnh báo trực quan tại các khu vực giao dịch về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho người dân đến giao dịch chuyển tiền hoặc đến mở tài khoản ngân hàng.

- Quán triệt cho cán bộ, nhân viên trong quá trình giao dịch, nếu phát hiện có nghi vấn liên quan đến hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngoài việc giải thích ngay cho khách hàng biết về các thủ đoạn của tội phạm này để ngừng giao dịch, thì đồng thời phải thông báo cho Công an huyện, Công an xã để phối hợp ngăn chặn.

- Phối hợp Công an huyện, Công an xã trong công tác xác minh, xử lý tội phạm; kịp thời có biện pháp phong tỏa, ngăn chặn việc tẩu tán tài sản trong các vụ việc, vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Đảng ủy, UBND xã;
- Lãnh đạo UBND xã.
- Lưu: VT, CAX.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tuyên